
 

 

บันทึกรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2 / 2567  คร้ังท่ี  1  

ในวันพุธ ท่ี  15  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2567    เวลา   09.00   น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล (ช้ัน 2) 

 

ผู้มาประชุม           จํานวน      14     คน 

ท่ี ช่ือ สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นางอมัพิการ์  ราษีงาม ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล อมัพิการ์  ราศีงาม เขตท่ี 9 

2 นายอคัรานนท ์ สิมสา รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล อคัรานนท ์ สิมสา เขตท่ี 6 

3 นางสาวประยงค ์ หมู่โสภิญ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล ประยงค ์ หมู่โสภิญ เขตท่ี 1 

4 นายณัฐวุฒิ  เวียงดินดาํ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล ณฐัวุฒิ  เวียงดินดาํ เขตท่ี 2 

5 นายกิตติกร  หมู่โสภณ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล กิตติกร  หมู่โสภณ เขตท่ี 3 

6 นายทินกร  โสดาวนั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล ทินกร  โสดาวนั เขตท่ี 4 

7 นายนฐัพงษ ์ ม่ิงโอโล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล นฐัพงษ ์ ม่ิงโอโล เขตท่ี 5 

8 นางวีรยา  ประกอบชยั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล วีรยา  ประกอบชยั เขตท่ี 7 

9 นายมาโนชญ ์ รัตนประทุม สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล มาโนชญ ์ รัตนประทุม เขตท่ี 8 

10 นายเกษฏา  ราษีสวย สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล เกษฏา  ราษีสวย เขตท่ี 10 

11 นางปิยะมาศ  เชาวผ์กัปัง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล ปิยะมาศ  เชาวผ์กัปัง เขตท่ี 11 

12 นางกนกวรรณ  แนวโอโล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล กนกวรรณ  แนวโอโล เขตท่ี 12 

13 นายพวงพล  หมู่โสภณ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล พวงพล  หมู่โสภณ เขตท่ี 13 

14 นายเจริญชาติ  แกง้คาํ เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล เจริญชาติ  แกง้คาํ  
 

 

 

 

ผู้ไม่มาประชุม  จํานวน ......-........ คน 

ท่ี ช่ือ สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน ........10........ คน 

ท่ี ช่ือ สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 ร.ต.อ.จาํเริญ  แนวโอโล นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล จาํเริญ  แนวโอโล 

2 นายกิตติ  มาลากอง รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล กิตติ  มาลากอง 

3 นายชาติชาย  หมู่โสภิญ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล ชาติชาย  หมู่โสภิญ 

4 นายประดิษฐ์  หมู่โสภิญ เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล ประดิษฐ์  หมู่โสภิญ 

5 นางมาลาศิลป์  ศิริภูมิ ผูอ้าํนวยการกองคลงั มาลาศิลป์  ศิริภูมิ 

6 นายมนตรี  สงพฒัน์ ผูอ้าํนวยการกองการศึกษาฯ มนตรี  สงพฒัน์ 

7 นายวีรพล  ภิญโญยาง หวัหนา้สาํนกัปลดั วีรพล  ภิญโญยาง 

8 นายอลงกต  ลาสิทธ์ิ   สมาชิกสภาจงัหวดัชยัภูมิ อลงกต  ลาสิทธ์ิ   

9 นายถาวร  ชาํนาญ ผูใ้หญ่บา้น  หมู่ท่ี 4 ถาวร  ชาํนาญ 

10 นางสาวปพิชญา  เสมาสูงเนิน ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ ปพิชญา  เสมาสูงเนิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         /เร่ิมประชุม...  



 

-3- 

เร่ิมประชุม เวลา    09.00     น. 

นายเจริญชาติ  แก้งคํา   วนัน้ีเป็นการเปิดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล  สมยัสามญั สมยัท่ี 2/2567  คร้ังท่ี 1  

(เลขานุการสภาฯ)  ประจาํปี พ.ศ. 2567   และตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

   พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 56 “การประชุมสภาองคก์ารบริหาร

   ส่วนตาํบล  ตอ้งมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง                   

   ของจาํนวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูจึ่งจะเป็นองคป์ระชุม   

    บดัน้ีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล  ไดเ้ขา้ประชุมมีจาํนวน 

ทั้งส้ิน 13  ท่าน  จาก 13 ท่าน ถือวา่ครบองคป์ระชุมแลว้  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภา 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล  จุดธูปเทียนบูชา  พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม     

 สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล สมยัสามญั สมยัท่ี  2/2567  และเปิดประชุม 

สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล  สมยัสามญั สมยัท่ี  2/2567  คร้ังท่ี 1 ประจาํปี   

พ.ศ. 2567  และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ขอกราบเรียนเชิญ 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม   กล่าวเปิดประชุมสมยัสามญั  สมยัท่ี 2/2567  และเปิดประชุมสภาองคก์ารบริหาร 

(ประธานท่ีประชุมฯ) ส่วนตาํบลโอโล สมยัสามญั สมยัท่ี  2/2567  คร้ังท่ี 1  ประจาํปี  พ.ศ. 2567    

   และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ือง   ประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ือง  รับรองการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

  สมยัสามญั  สมยัท่ี 1/2567 คร้ังท่ี 2   เม่ือวนัท่ี 27  เดือน  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2567 

  (รายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชุมฯ)   ค ร้ังท่ีแลว้ 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     ตามท่ีไดป้ระชุม  สมยัสามญั สมยัท่ี 1/2567 คร้ังท่ี 2  เม่ือวนัท่ี 27  เดือน  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2567 

(ประธานท่ีประชุมฯ) เม่ือใหส้มาชิกฯ ไดต้รวจสอบดู  มีสมาชิกฯ ท่านใด  จะขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือไม่  

   ขอเชิญค่ะ 

ร.ต.อ. จําเริญ  แนวโอโล   ขอแกไ้ข   เอกสารหนา้  9  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  

(นายก อบต.โอโล)   งบประมาณ  298,200  บาท    

 แกไ้ขเป็น   งบประมาณ   498,200   บาท 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     รับทราบ  แจง้เลขานุการสภาฯ  แกไ้ขค่ะ  

 (ประธานท่ีประชุมฯ)   

ท่ีประชุม   - อนุมติั- 

นายทินกร  โสดาวัน   ขอแกไ้ข  เอกสารหนา้  8  สรุปมติท่ีประชุม  โครงการปรับปรุงร่องระบายนํ้า 

(ส.อบต.เขตท่ี 4)  โดยการติดตั้งฝาปิดเหลก็   

แกไ้ขเป็น โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร 

       /นางอมัพิการ์... 
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นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     รับทราบ  แจง้เลขานุการสภาฯ  แกไ้ขค่ะ  

 (ประธานท่ีประชุมฯ)   

ท่ีประชุม   - อนุมติั- 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแกไ้ขบนัทึกรายงานการประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

 (ประธานท่ีประชุมฯ) ถา้ไม่มีทา่นใด เสนอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมฯ เพิ่มเติมถือวา่ท่ีประชุม 

   รับรองรายงานการประชุม  สมยัสามญั สมยัท่ี 1/2567  คร้ังท่ี 2   

ท่ีประชุม           - รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง  กระทูถ้าม 

- ไม่มี - 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ือง  ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึน้พจิารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ือง  ท่ีเสนอใหม่ 

5.1  ญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า   

ตามมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484   

เพือ่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

จํานวน  3  โครงการ 

           ตามสาํเนาหนงัสือ สมาชิกสภาจงัหวดัชยัภูมิ  ท่ีพิเศษ/2567  ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2567   

เร่ือง  ขอความร่วมมือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรม 

ในอาํนาจหนา้ท่ี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย) 

        กฎหมาย  ระเบียบและหนังสือส่ังการ 

ดว้ยพระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ. 2484 มาตรา 54 บญัญติัวา่ “ หา้มมิใหผู้ใ้ด  

ก่อสร้าง แผว้ ถาง หรือเผาป่า หรือกระทาํดว้ยประการใดๆอนัเป็นการทาํลายป่า  

หรือเขา้ยดึหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผูอ่ื้น เวน้แต่จะกระทาํภายในเขตท่ีไดจ้าํแนก

ไวเ้ป็นประเภทเกษตรกรรม และคณะรัฐมนตรีไดป้ระกาศราชกิจจานุเบกษา 

หรือโดยไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี “ และมาตร 54 วรรคสองบญัญติัวา่                        

“ การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง” 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     รายละเอียด  ขอเชิญท่านอลงกต  ลาสิทธ์ิ  สมาชิกสภาจงัหวดัชยัภูมิ  ช้ีแจงค่ะ 

(ประธานท่ีประชุมฯ) 

นายอลงกต  ลาสิทธิ์  ตามขอ้บญัญติัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  ไดด้าํเนินการโครงการโครงสร้าง 

(สมาชิกสภาฯ จ.ชยัภูมิ) พื้นฐาน  จาํนวน  2  โครงการ คือ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  และโครงการ

ปรับปรุงถนนลาดยาง  และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  จาํนวน 1  โครงการ คือ  

โครงการขุดลอกลาํห้วยซนั   

                       /โครงการ... 
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และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิไดด้าํเนินการ สาํรวจ ออกแบบ ไวแ้ลว้  ดงัน้ี 

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  สายทาง ชย.ถ.1-0047  บา้นหนองตาไก ้–  

บา้นโอโล  อาํเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ  ขนาดกวา้ง  8.00 เมตร  ความยาว 411 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 3,288.00 ตร.ม. ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 ม.  

งบประมาณ  2,000,000  บาท 

       ขอความอนุเคราะห์  ขออนุญาตให ้ อบต.โอโล  อนุญาตเขา้ทาํประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่า 

และนาํส่งท่ี อบจ.ชยัภูมิ  อบจ.ชยัภูมิ  จะนาํส่งขอความเห็นชอบไปป่าไมเ้องครับ   

2.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Conerete สายทางบา้นโนนดินจ่ี  

หมู่ท่ี 5  ตาํบลโอโล  - บา้นหนองขาม  หมู่ท่ี 4  ตาํบลบา้นเพชร  อาํเภอภูเขียว   

จงัหวดัชยัภูมิ  ขนาดกวา้ง  6.00 เมตร  ความยาว 378.00 เมตร หนา 0.04 เมตร   

หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่  2,268.00  ตร.ม.   งบประมาณ  1,236,000  บาท 

       ขอความอนุเคราะห์  ขออนุญาตให ้ อบต.โอโล  อนุญาตเขา้ทาํประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่า 

และนาํส่งท่ี อบจ.ชยัภูมิ  อบจ.ชยัภูมิ  จะนาํส่งขอความเห็นชอบไปป่าไมเ้องครับ   

3.  โครงการขุดลอกลาํห้วยซัน  บา้นโนนดินจ่ี หมู่ท่ี 12  ตาํบลโอโล  - บา้นหนองงูเหลือม   

หมู่ท่ี 6  ตาํบลบา้นเพชร  อาํเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ   ขนาดปากกวา้ง  10.00 เมตร  

กน้กวา้ง 4.00 เมตร  ความยาว 895.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร  (ขดุลอกลงอีกจากลึกเดิม)  

ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร  หรือมีปริมาตรดินขดุ ไม่นอ้ยกวา่  12,565.80  ลบ.ม. 

งบประมาณ  500,000  บาท 

ขอความอนุเคราะห์  ขออนุญาตให ้อบต.โอโล อนุญาตเขา้ทาํประโยชน์ในเขตป่า   

และนาํส่งขอความเห็นชอบไปป่าไมจ้งัหวดัใหค้รับ   

 ทีประชุม   - รับทราบ – 
 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม รายละเอียดตามท่ีสมาชิกสภาจงัหวดัชยัภูมิแจง้แลว้นั้น 

(ประธานท่ีประชุม ฯ) สมาชิกสภาฯ ผูน้าํหมู่บา้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม  ขอเชิญค่ะ 

นายกติติ  มาลากอง  ตามท่ีท่านอลงกต  ลาสิทธ์ิ  สมาชิกสภาจงัหวดัชยัภูมิ  ไดช้ี้แจงรายละเอียดในการ 

(นายก อบต.โอโล)  ขอความเห็นชอบ ขอใชพ้ื้นท่ีงานโครงการก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน และงานขดุลอก 

แหล่งนํ้า  จาํนวน  3  โครงการ ในพื้นท่ีตาํบลโอโล  เพื่อประกอบการสนบัสนุน 

งบประมาณ  และเพือ่ใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเรียบร้อย  ตามกฎหมาย   

ขอ้บงัคบั  ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  จึงขอความร่วมมือสภา อบต.โอโล  ขอความ 

เห็นชอบ  ขอใชพ้ื้นท่ีทาํประโยชน์ในเขตป่า  เพื่อดาํเนินการโครงการ  จาํนวน  3  โครงการ     

และนาํส่งขอความเห็นชอบไปป่าไมจ้งัหวดัต่อไป   

 ทีประชุม   - รับทราบ – 
 

            /นางอมัพิการ์... 
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นางอมัพกิาร์  ราษีงาม สมาชิกสภาฯ ผูน้าํหมู่บา้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม  ขอเชิญค่ะ 

(ประธานท่ีประชุม ฯ) ถา้ไม่มีทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมแลว้  จึงขอความเห็นชอบ ในการอนุญาตใชพ้ื้นท่ีป่าไม ้  

ตามมาตรา 54  แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้ พ.ศ. 2484  ในเขตพื้นท่ีตาํบลโอโล 

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  สายทาง ชย.ถ.1-0047   

บา้นหนองตาไก ้– บา้นโอโล  อาํเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ   

ขนาดกวา้ง  8.00 เมตร  ความยาว 411 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ี 

ไม่นอ้ยกวา่ 3,288.00 ตร.ม. ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.20 ม. งบประมาณ 2,000,000  บาท 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม ขอมติท่ีประชุมสภาฯ  วา่ท่ีประชุมสภาฯ แห่งน้ี  เห็นชอบ เร่ือง ขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์ 

(ประธานท่ีประชุม ฯ) ในเขตป่าไม ้ ตามมาตรา 54  แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้ พ.ศ. 2484  เพื่อดาํเนินการ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  หรือไม ่ ถา้หากเห็นชอบ กรุณายกมือ 

มติท่ีประชุม  มติเห็นชอบฯ   จาํนวน  ......12.......เสียง 

    มติไมเ่ห็นชอบฯ จาํนวน  ....... 0.......เสียง 

    งดออกเสียง จาํนวน  ........1.......คน  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

   สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด  จาํนวน  13  คน  มาประชุมวนัน้ี   

จาํนวน....13....คน  ลาป่วย  จาํนวน....0.... คน  เห็นชอบ  เร่ือง ขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์ 

  ในเขตป่าไม ้ ตามมาตรา 54  แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้ พ.ศ. 2484  เพื่อดาํเนินการ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็    จาํนวน....12....เสียง 

มติท่ีประชุม   -  รับทราบฯ  -   
 

2.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Conerete สายทางบา้นโนนดินจ่ี  

หมู่ท่ี 5  ตาํบลโอโล  - บา้นหนองขาม  หมู่ท่ี 4  ตาํบลบา้นเพชร  อาํเภอภูเขียว   

จงัหวดัชยัภูมิ  ขนาดกวา้ง  6.00 เมตร  ความยาว 378.00 เมตร หนา 0.04 เมตร   

หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่  2,268.00  ตร.ม.   งบประมาณ  1,236,000  บาท 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม สมาชิกสภาฯ ผูน้าํหมู่บา้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม  ขอเชิญค่ะ 

(ประธานท่ีประชุม ฯ)  

นายพวงพล  หมู่โสภณ ขอทราบปริมาณงาน  ประมาณการราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็    

(ส.อบต. เขตท่ี 13)  จะนาํมาเป็นความรู้การตั้งงบประมาณราคากลางของ อบจ. กบั อบต. แตกต่างกนัอยา่งไรครับ 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     รายละเอียด  ขอเชิญท่านอลงกต  ลาสิทธ์ิ  สมาชิกสภาจงัหวดัชยัภูมิ  ช้ีแจงค่ะ 

(ประธานท่ีประชุมฯ) 

นายอลงกต  ลาสิทธิ์  ขอตอบคาํถาม  เร่ือง ปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

 (สมาชิกสภาฯ จ.ชยัภูมิ) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  ตามเอกสารแบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง 

 

         /จะอิงจาก... 
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   จะอิงจากราคาพาณิชยจ์งัหวดั  ก็จะมีปรับขึ้น  ปรับลง  แลว้แต่ช่วงเวลาของจงัหวดั 

   ปริมาณงานตกประมาณ ตารางเมตรละ 608  บาท  ซ่ึงอยูใ่นราคาของพาณิชยจ์งัหวดั 

  อยูท่ี่หว้งเวลาไหน  ทาํใหก้ารประมาณราคาอาจแตกต่างกนัครับ 

มติท่ีประชุม   -  รับทราบฯ  -   
 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม สมาชิกสภาฯ ผูน้าํหมู่บา้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม  ขอเชิญค่ะ 

(ประธานท่ีประชุม ฯ) ถา้ไม่มีทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมแลว้   

ขอมติท่ีประชุมสภาฯ  แห่งน้ี  เห็นชอบ  เร่ือง ขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์ 

  ในเขตป่าไม ้ ตามมาตรา 54  แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้ พ.ศ. 2484  เพื่อดาํเนินการ 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  หรือไม่  ถา้หากเห็นชอบ  กรุณายกมือ 

มติท่ีประชุม  มติเห็นชอบฯ   จาํนวน  ......12.......เสียง 

    มติไมเ่ห็นชอบฯ จาํนวน  ....... 0.......เสียง 

    งดออกเสียง จาํนวน  ........1.......คน  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

   สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จาํนวน  13  คน  มาประชุมวนัน้ี   

จาํนวน....13....คน  ลาป่วย  จาํนวน....0.... คน  เห็นชอบ  เร่ือง ขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์ 

  ในเขตป่าไม ้ ตามมาตรา 54  แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้ พ.ศ. 2484  เพื่อดาํเนินการ 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง    จาํนวน....12....เสียง 

มติท่ีประชุม   -  รับทราบฯ  -    
  

3.  โครงการขุดลอกลาํห้วยซัน  บา้นโนนดินจ่ี หมูท่ี่ 12  ตาํบลโอโล  - บา้นหนองงูเหลือม   

หมู่ท่ี 6  ตาํบลบา้นเพชร  อาํเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ   ขนาดปากกวา้ง  10.00 เมตร  

กน้กวา้ง 4.00 เมตร  ความยาว 895.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร  (ขดุลอกลงอีกจากลึกเดิม)  

ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร  หรือมีปริมาตรดินขดุ ไม่นอ้ยกวา่  12,565.80  ลบ.ม. 

งบประมาณ  500,000  บาท 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม สมาชิกสภาฯ ผูน้าํหมู่บา้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม  ขอเชิญค่ะ 

(ประธานท่ีประชุม ฯ) ถา้ไม่มีทา่นใดสอบถามเพิ่มเติมแลว้   

ขอมติท่ีประชุมสภาฯ  แห่งน้ี  เห็นชอบ  เร่ือง ขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์ 

  ในเขตป่าไม ้ ตามมาตรา 54  แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้ พ.ศ. 2484  เพื่อดาํเนินการ 

โครงการขุดลอกลาํหว้ยซัน  หรือไม่  ถา้หากเห็นชอบ  กรุณายกมือ 

มติท่ีประชุม  มติเห็นชอบฯ   จาํนวน  ......12.......เสียง 

    มติไมเ่ห็นชอบฯ จาํนวน  ....... 0.......เสียง 

    งดออกเสียง จาํนวน  ........1.......คน  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

        /สรุป... 
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   สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จาํนวน  13  คน  มาประชุมวนัน้ี   

จาํนวน....13....คน  ลาป่วย  จาํนวน....0.... คน  เห็นชอบ  เร่ือง ขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์ 

ในเขตป่าไม ้ ตามมาตรา 54  แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้ พ.ศ. 2484  เพื่อดาํเนินการ 

โครงการขุดลอกลาํหว้ยซัน  จาํนวน....12....เสียง 

มติท่ีประชุม   -  รับทราบฯ  -    
 

ระเบียบวาระท่ี  6      เร่ือง  อืน่ๆ 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม สมาชิกสภาฯ คณะผูบ้ริหาร  ผูน้าํหมู่บา้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม 

(ประธานท่ีประชุมฯ) เร่ือง อ่ืนๆ  ขอเชิญค่ะ 

ร.ต.อ.จําเริญ แนวโอโล   แจง้งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เส้นทาง 

(นายก อบต.โอโล)  ไปวดัโสกขามป้อม    อยูร่ะหวา่งรอใบโอนจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง 

ทอ้งถ่ินจงัหวดั  จดัทาํสัญญาแลว้  ผูรั้บจา้ง  ด.โชคชยัโยธา   งบประมาณก่อสร้าง  

4,339,000  บาท   

สรุปรายงานการจ่ายขาดเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ 2567  ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2567 

   ทาํสัญญาแลว้  ดงัน้ี 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคนัดินเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร  หมู่ท่ี 12 

แจง้ใหม้าทาํสัญญาแลว้  ดงัน้ี 

 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  หมู่ท่ี 13 

   อยูร่ะหวา่งใชร้าคากลาง  ดงัน้ี 

1. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร  หมู่ท่ี 1 

2. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร  หมู่ท่ี 3 

3. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร  หมู่ท่ี 4 

4. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  หมู่ท่ี 5 

5. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร  หมู่ท่ี 5 

6. โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร  หมู่ท่ี 6 

7. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  หมู่ท่ี 9 

8. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.พร้อมบ่พกันํ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ 

     และประตูเปิดปิดบริเวณหนองแหว้  ศพด.โนนดินจ่ี  หมู่ท่ี 11 

9. โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหลก็  หมู่ท่ี 12 

นายกติติ  มาลากอง   แจง้ขอ้บญัญติั งบประมาณ พ.ศ. 2567  เร่ือง  เงินอุดหนุนไฟฟ้าและอุดหนุนนํ้าประปา 

(รองนายก อบต.โอโล) ไดป้รึกษากบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  อยูใ่นขั้นตอนจดัทาํหนงัสือประสานถึงหน่วยงานการไฟฟ้า 

และการประปา  เพื่อออกมาสาํรวจประมาณราคาค่าใชจ่้ายเท่าไหร่ส่วนการไฟฟ้า 

จะออกมาสาํรวจหมูบ่า้นไหน  เม่ือไหร่  จะขอช้ีแจงใหส้มาชิกสภาฯ ไดรั้บทราบครับ
         

                                             /นางประยงค.์.. 
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นางประยงค์  หมู่โสภญิ ขอเรียนถามขอ้บญัญติังบประมาณ พ.ศ. 2567  โครงการสร้างโดมเอนกประสงค ์ 

(ส.อบต. เขตท่ี 1)  บา้นโอโล   หมู่ 1  จะดาํเนินการก่อสร้างเม่ือไหร่ค่ะ 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 

(ประธานท่ีประชุม ฯ) 
 

ร.ต.อ.จําเริญ แนวโอโล   โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค ์ อยูร่ะหวา่งขั้นตอนกาํหนดราคางานก่อสร้างครับ 

(นายก อบต.โอโล)    

นายมาโนชญ์  รัตนประทุม ขอขอบคุณท่านอลงกต  ลาสิทธ์ิ  สมาชิกสภาจงัหวดัชยัภูมิ  ท่ีไดม้าช้ีแจง 

 (ส.อบต. เขตท่ี 8)  โครงการท่ีจะดาํเนินการใหส้มาชิกสภาฯ  ไดรั้บทราบครับ 

ขอสอบถาม  ถนนเส้นสายทาง  ชย ถ1-0047  เป็นเส้นทางรับผิดชอบของ  อบจ.ชยัภูมิ 

มีปัญหา รางระบายนํ้าช่วงก่อนเขา้บา้นโนนดินจ่ีชาํรุด ทรุดเน่ืองจากรถใหญ่เหยยีบลง 

จะมีวิธีการแกไ้ขเบ้ืองตน้อยา่งไร  เน่ืองจากปิดช่องทางสัญจร 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 

(ประธานท่ีประชุม ฯ) 

ร.ต.อ.จําเริญ แนวโอโล   แจง้ผูรั้บจา้งดาํเนินการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ครับ  สามารถสัญจรไดแ้ลว้ครับ 

(นายก อบต.โอโล)    

นายพวงพล  หมู่โสภณ 1. ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ไดส้าํรวจความตอ้งการถงัขยะ  ส่งรายช่ือใหก้บัเจา้หนา้ท่ีแลว้   

(ส.อบต. เขตท่ี 13)  กรณีเจา้หนา้ท่ีทาํเอกสารหาย  ตอ้งแจง้มายงัสมาชิกสภาฯ  ใหส้าํรวจรายช่ือผูข้อรับถงัขยะมาใหม่

ไม่ใช่ปัดตกไปโดยไม่แจง้ใหท้ราบ  และหมู่บา้นท่ีเจา้หนา้ท่ีทาํเอกสารหายก็ไม่มีรายช่ือ 

ไดรั้บจดัสรรถงัขยะ  ซ่ึงเป็นความผิดพลาดของเจา้หนา้ท่ี 

2. เร่ืองการเพิ่มเติมแผนคร้ังท่ี 4  เพื่อรองรับงบประมาณไม่ควรใหใ้ชก้ารเพิ่มเติมแผน 

ในคร้ังน้ี  คร้ังเดียว  เพื่อรองรับงบประมาณ  สั่งจ่ายขาดและขอ้บญัญติัทั้งปี 2568   

และ 2569  ควรใหช้าวบา้นไดป้ระชาคม  ของบประมาณตามความตอ้งการ   

การแกไ้ขปัญหาของชุมชนในปีนั้นๆ  

3. เร่ืองสาํคญั  เน่ืองจาก สมาชิกสภาฯ ไดด้าํเนินงานมาครบ 2 ปีแลว้  สมาชิกสภาฯ   

ไดป้รึกษาหารือกนัสมาชิกสภาฯ  ท่านประธานสภาฯ ขาดความร่วมมือกบัสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ  อยากจะใหส้ภาฯ  เราดีขึ้น  หรือจะเปล่ียนแปลงในทิศทางไหน 

อยากขอความร่วมมือจากท่านประธานสภาฯ  ในการใหร่้วมมือ 

           เน่ืองจากท่านประธานไดท้าํเร่ืองเส่ือมเสียต่อองคก์รและยงัไม่ใหค้วามร่วมมือ 

กบัสมาชิกสภาฯ  ตามท่ีเราพูดคุยกนัมา  สมาชิกสภาฯ จึงตอ้งดาํเนินการตาม

พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537  มาตรา 47 ตรี 26 (8)  

ซ่ึงเห็นวา่ท่านประธานทาํเร่ืองท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อองคก์รหรือเส่ือมประโยชน์ 

ต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

             /นางอมัพิการ์... 
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นางอมัพกิาร์  ราษีงาม รับทราบ  สมาชิกสภาฯ  ดาํเนินการไดต้ามอาํนาจหนา้ท่ีค่ะ   

(ประธานท่ีประชุม ฯ) ประธานสภาฯ จะช้ีแจงต่อนายอาํเภอคนเดียวค่ะ 

  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ คณะผูบ้ริหาร  ผูน้าํหมู่บา้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใด 

มีขอ้สอบถามเพิ่มเติม  ขอเชิญค่ะ 

นายถาวร  ชํานาญ  ขอสอบถาม  ดว้ยพื้นท่ี หมู่ 4  ก่อนถึงบ่อขยะและพื้นท่ีหนองดู่แก  ก่อนเขา้บ่อขยะ 

(ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1) มีชาวบา้นนาํขยะไปท้ิง   ไดแ้จง้ใหรั้งวดัทีดินแลว้ครับ 

  กระผมไดเ้สนอแนะ  จดัทาํป้ายบอกเส้นทางไปบ่อขยะ  และจดัทาํป้ายหา้มทิ้งดว้ยครับ 

และขอเสนอแนะ  ใหผู้บ้ริหาร  สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านไดส้นใจดูแลบอ่ขยะดว้ยครับ 

อยากใหฝั้งกลบ  ดูสะอาดครับ 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 

(ประธานท่ีประชุม ฯ) 

ร.ต.อ.จําเริญ แนวโอโล   - เร่ือง ป้าย  มอบหมายเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการติดตั้งครับ   

(นายก อบต.โอโล)  - เร่ือง ท่ีดิน  ไดด้าํเนินการอุดหนุนท่ีดินแลว้  จะออกมารังวดัช่วงไหนจะแจง้ใหท้ราบครับ 

- โครงการขอ้บญัญติั ในงบประมาณถดัไป  จดัทาํร้ัวรอบบ่อขยะครับ 

นายมาโนชญ์  รัตนประทุม ขอสอบถาม  โครงการสรงนํ้าพระภูพระธาตุซ่ึงตั้งไวใ้นขอ้บญัญติังบประมาณทุกปี 

(ส.อบต. เขตท่ี 8)  ซ่ึงปีน้ี  ยงัไม่เห็นเงินสนบัสนุนหมู่บา้นอยากทราบวา่ปีน้ีมีงบประมาณสนบัสนุนหมู่บา้น

หรือไม่ครับ 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     ขอเชิญเจา้หนา้ท่ีงบประมาณค่ะ 

(ประธานท่ีประชุมฯ) 

นายเจริญชาติ  แก้งคํา   การจดัทาํงบประมาณดา้นการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ตั้งไวก้องการศึกษาฯ 

 (เลขานุการสภาฯ)  ขอเชิญ ผูอ้าํนวยการกองการศึกษาฯ  แจง้รายละเอียดครับ 

นายมนตรี  สงพฒัน์ ดว้ยตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ไดส้อบถาม  โครงการประเพณีสรงนํ้าพระภูพระธาตุ 

(ผอ.กองการศึกษาฯ) ตามระเบียบงานประเพณีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โครงการประเพณีน้ีไม่จดัอยู่

ในงานประเพณีทอ้งถ่ิน  ตามระเบียบงานประเพณีทอ้งถ่ินงานประเพณีชาติ 

 งานประเพณีชาติ  เช่น งานวนัลอยกระทง งานวนัสงกรานต ์เป็นตน้    

  ในช่วงระยะ 2 -3 ปี  ท่ีแลว้  ใชช่ื้อโครงการสรงนํ้าพระภู พระธาตุ  ช่วงหลงัจาก

ปี 2562  เป็นตน้มา ในระเบียบสรงนํ้าพระภู พระธาตุไม่ไดจ้ดัใหเ้ป็นประเพณีทอ้งถ่ิน 

ตามท่ีวฒันธรรมจงัหวดัไดก้าํหนดมา  ก็เลยไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

ประเพณีแห่งชาติ  วิธีการดาํเนินการกนัมามีขอ้ผิดพลาด บกพร่องมาเล่ือยๆ เช่นวิธีการ

ดาํเนินการโดยวิธีอุดหนุน  แต่ถา้ตามระเบียบดาํเนินการโดยวิธีการจดังาน   

 

 

        /ตามขอ้บญัญติั... 
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ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปี พ.ศ. 2567  ไม่ไดต้ั้งงบประมาณ

ประเพณีสรงนํ้าพระภูพระธาตุไวค้รับ  ก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได ้

ถา้ตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  เขา้ข่ายลกัษณะ

การอุดหนุนหมู่บา้น  และการดาํเนินการหมู่บา้นไดด้าํเนินการเรียบร้อยแลว้  ไม่สามารถโอน

งบประมาณมาตั้งจ่ายเพื่อดาํเนินการไดค้รับ 

นายมาโนชญ์  รัตนประทุม ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี  ทุกปีเคยตั้งงบประมาณไว ้

(ส.อบต. เขตท่ี 8)  เสนอใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไดศึ้กษาระเบียบ  จดัตั้งงบประมาณเป็นประเพณีของตาํบลโอโล   

และก็เบิกจ่ายครับ 

นายพวงพล  หมู่โสภณ การดาํเนินงานการจดัโครงการแข่งขนักีฬาฯ ต่าง  ๆโครงการลอยกระทง  อยากใหช้ี้แจง 

(ส.อบต. เขตท่ี 13)  สรุปค่าใชจ่้าย  แจง้ใหส้มาชิกฯ ไดรั้บทราบดว้ยครับ 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     ขอเชิญผูอ้าํนวยการกองการศึกษาฯ ค่ะ 

(ประธานท่ีประชุมฯ) 

นายมนตรี  สงพฒัน์ รับทราบรายละเอียดสรุปผลการดาํเนินการโครงการฯ  จะนาํแจง้สมาชิกสภาฯ   

(ผอ.กองการศึกษาฯ) นอกรอบการประชุมสภาฯ  ไดรั้บทราบในคร้ังถดัไปครับ 

นายกติติกร  หมู่โสภณ   โครงการประเพณีแห่นาคโบราณ  สามารถตั้งงบประมาณขอ้บญัญติัไดห้รือไม่ครับ 

(ส.อบต. เขตท่ี 3)  

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม     ขอเชิญผูอ้าํนวยการกองการศึกษาฯ ค่ะ 

(ประธานท่ีประชุมฯ) 

นายมนตรี  สงพฒัน์ การจดัตั้งงบประมาณขอ้บญัญติัรายจ่าย  โครงการประเพณีแห่นาคโบราณตอ้งให้ 

(ผอ.กองการศึกษาฯ) วฒันธรรมจงัหวดัเพิ่มเป็นประเพณีทอ้งถ่ิน  จึงสามารถตั้งเป็นขอ้บญัญติังานประเพณีไดค้รับ 

นางอมัพกิาร์  ราษีงาม สมาชิกสภาฯ คณะผูบ้ริหาร  ผูน้าํหมู่บา้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดมีขอ้สอบถามเพิ่มเติม 

 (ประธานท่ีประชุมฯ) อีกหรือไม ่ หากไม่มีท่านใดนาํเสนอเพิ่มเติมอีก  ดิฉันขอขอบคุณทุกท่าน 

              สมาชิกสภา ผูบ้ริหาร  เจา้หนา้ท่ี และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ีอาํนวยความสะดวก  

             ท่ีทาํใหก้ารประชุมเสร็จส้ิน 

               ขอปิดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล  สมยัสามญั  สมยัท่ี 2 / 2567   

และปิดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล  สมยัสามญั  สมยัท่ี 2 / 2567  คร้ังท่ี 1 

ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2567  ค่ะ 

ปิดการประชุม               เวลา    12.00    น. 
 

  (ลงช่ือ)        เจริญชาติ  แกง้คาํ        ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

   (นายเจริญชาติ  แกง้คาํ) 

 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทาํหนา้ท่ี 

        เลขานุการสภาฯ 

       /คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการไดต้รวจถูกตอ้งแลว้  เม่ือวนัท่ี  เม่ือวนัท่ี  24  พฤษภาคม  2567     
 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ………………………………………………. 

 ตรวจสอบถูกตอ้ง    ตรวจสอบถูกตอ้ง 

 ....................    ……………….. 

 

  (ลงช่ือ)    พวงพล  หมู่โสภณ        (ลงช่ือ)    กิตติกร  หมู่โสภณ       

 ง                (นายพวงพล  หมู่โสภณ)              (นายกิตติกร  หมู่โสภณ) 

   คณะกรรมการตรวจบนัทึกการประชุม   คณะกรรมการตรวจบนัทึกการประชุม 
 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ………………………………………………. 

 ตรวจสอบถูกตอ้ง 

 .................... 

 (ลงช่ือ)   สมาโนชญ ์ รัตนประทุม      มโภชน์  ตอกาํลงั  

      (นายมาโนชญ ์ รัตนประทุม) 

               คณะกรรมการตรวจบนัทึกการประชุม   
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ความเห็นของประธานสภาฯ………………………………………………. 

  ตรวจสอบถูกตอ้ง 

  รับรองรายงานการประชุม   เม่ือคราวประชุมสภาฯ  สมยัสามญัท่ี 3/2567  คร้ังท่ี 1 

  เม่ือวนัท่ี  6  สิงหาคม 2567 

 
 

 

 (ลงช่ือ)      นางอมัพิการ์  ราษีงาม           กาํลงั                             

         (นางอมัพิการ์  ราษีงาม) 

   ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโอโล 

 

 

 


